

ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เปิดรับสมัครมาตามผู้ประมูล

เพชรออนไลน์



ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เปิดรับสมัคร “มาตาม” ผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND รongรับการขยายงานด้านการประมูลผ่านออนไลน์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว ผู้สมัครต้องมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษซึ่งเป็นรายได้ที่น่าพอใจ พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

นางศุภาภรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่ แบรินด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครมาตามผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ ในนาม WCG DIAMOND เพิ่ม เพื่อรองรับกระแสการประมูลเพชรผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจนทำให้มียอดขายจากการประมูลผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปีนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นจนเกือบเทียบเท่ากับยอดขายจากหน้าร้านและตัวแทนจำหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค 4.0 ที่นิยมจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งสู่ช่องทางออนไลน์อย่างเต็มระบบทางบริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะอย่างดี ที่จะใช้เครื่องมือหรือช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะผู้ดำเนินการประมูลเพชรผ่านช่องทางออนไลน์ หรือที่ WCG DIAMOND เรียกบุคลากรตำแหน่งนี้ว่า “มาตาม” ซึ่งบริษัทถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นตัวแทนและเป็นภาพลักษณ์ในกับองค์กร

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นมาตามกับทาง WCG DIAMOND จะต้องมีความคุณสมบัติดังนี้ 1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 20-30ปี 2.มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี 3.มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 4.มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 5.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด ซึ่งเป็นการขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นมาตาม จะเป็นพนักงานประจำของบริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ WCG DIAMOND มีเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษซึ่งเป็นรายได้ที่น่าพอใจ พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเป็นมาตาม ผู้ดำเนินการประมูลเพชรผ่านช่องทางออนไลน์กับ WCG DIAMOND สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ด๊าบลิว ซี จี ไดมอนด์” โทร.02-0684343,
087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้
WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 081-438-7353 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณ
อุบลรัตน์ 062-495-1489